



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับ การประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้ง ชื่อผลงานที่เป็น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปยังส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานของบุคคลในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ พิจารณาประเมินผลงาน ภายในกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก หากไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาดังกล่าว ผู้เข้ารับการประเมินผลงาน สามารถขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน โดยต้องยื่นคำร้องพร้อมเหตุผลต่อเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร เพื่อขออนุมัติก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการส่งผลงานไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ตามเงื่อนไขข้างต้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด

อนึ่ง หากผู้ใดมีข้อทักท้วงให้ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ ซึ่งดำเนินการ เป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บัญชีรายละเอียดแบบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๒๕๖๓  
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	สังกัด	รายชื่อ/สังกัดผู้ได้รับการคัดเลือก				ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
				ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	สังกัด		
๑	๓๓	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ พิเศษ	ฝ่ายแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม พิเศษ	นางสาวอรพิม สุนทรภตุ	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	๕๑๙	ส่วนวิเคราะห์ และประมาณการ เศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนา การเกษตร	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ กับการจัดทำงบประมาณให้ สอดคล้องกับระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)	
๒	๘๗	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ พิเศษ	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขาธิการกรม พิเศษ	ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพรว	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	๗๔	ฝ่ายแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม	การพัฒนากระบวนการติดตาม และการรายงานผลการ ดำเนินงาน ๑. การศึกษาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ และงบประมาณสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรที่ ๑ - ๑๒ ๒. ศึกษาความคุ้มค่าของการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ของสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ - ๑๒	
๓	๑๗๔	นักวิชาการสถิติ ชำนาญการพิเศษ	ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชสวน ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	นายสงวนศักดิ์ พิกษ์เสนกุล	นักวิชาการสถิติ ชำนาญการ	๑๙๓	ส่วนสารสนเทศการผลิต ปศุสัตว์และประมง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	ยกระดับการจัดทำข้อมูล สารสนเทศให้มีความเป็น เอกภาพ "รู้ไว้ ใช้เป็น เห็นค่า" พัฒนาสู่ความเป็นเอกภาพ"	
๔	๖๓๙	เศรษฐกิจเทคโนโลยี และปัจจัยทางการเกษตร สำนักงานการพิเศษ	ส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี และปัจจัยทางการเกษตร สำนักงานการพิเศษ	นางสาวสุภาลักษณ์ ธาระระ	เศรษฐกิจ ชำนาญการ	๖๘๑	ส่วนบริหารกองทุนภาค การเกษตร สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	การส่งเสริมองค์ความรู้ของ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านการวิจัย ๑. การศึกษาข้อมูลทุนและผลิตภัณฑ์สินค้า น้ำมันโค ๒. การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาด สินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่โครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษา : ปลานิล	